



Thông báo
Phát hành công khai
Báo cáo tác động môi trường chính thức và hồ sơ quyết định
DỰ ÁN US 380
Từ COIT ROAD đến FM 1827
Hạt Collin, Texas
CSJs 0135-02-065 và 0135-15-002

Thông báo này công bố việc Bộ Giao thông Vận tải Texas đã phát hành bộ tài liệu tổng hợp báo cáo tác động môi trường chính thức và hồ sơ quyết định (FEIS/ROD) cho đề án US 380 với phạm vi từ Coit Road đến FM 1827 và công chúng hiện đã có thể xem Bộ tài liệu FEIS/ROD này. Đây là đề án cho đoạn đường cao tốc đi qua Thành phố McKinney, Thị trấn Prosper, Hạt Collin và nằm gần Thị trấn New Hope.

FEIS/ROD xác định giải pháp thay thế được lựa chọn và thông báo quy trình đánh giá tác động môi trường đã hoàn tất. Giải pháp thay thế được lựa chọn là xây dựng một con đường cao tốc, nằm chủ yếu ở vị trí mới từ US 380 hiện tại gần Coit Road (trạm cuối cùng ở phía tây) đi quanh khu vực phía bắc McKinney rồi nối trở lại US 380 hiện tại gần FM 1827/New Hope Road (trạm cuối cùng ở phía đông). FEIS và ROD đã xác định giải pháp Blue Alternative là giải pháp thay thế được lựa chọn.

FEIS/ROD đã được lưu vào hồ sơ và công chúng có thể xem trong khung thời gian 8h00 đến 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu tại Văn phòng Quận Dallas của Bộ Giao thông Vận tải Texas, 4777 E. US Highway 80, Mesquite, Texas; (214) 320-6675. Công chúng cũng có thể xem Bộ tài liệu này tại Tòa nhà Dịch vụ Phát triển (Development Services Building) của Thành phố McKinney, Tòa thị chính Prosper và được đăng tải trực tuyến trên trang <https://www.keepitmovingdallas.com/US380EIS>.

Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu nhận bản sao FEIS/ROD, vui lòng liên hệ với Giám đốc Dự án của Bộ Giao thông Vận tải Texas, ông Stephen Endres, P.E., qua số điện thoại (214) 320-4469 hoặc email Stephen.Endres@txdot.gov.

Bộ tài liệu FEIS/ROD bản gốc được viết bằng tiếng Anh. Nếu quý vị cần có thông dịch viên hay biên dịch viên vì tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của quý vị hoặc quý vị không thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, chúng tôi sẽ cử thông dịch viên/biên dịch viên cho quý vị. Nếu quý vị là người khuyết tật và cần được hỗ trợ, chúng tôi có thể sắp xếp đặc biệt để đáp ứng hầu hết nhu cầu của quý vị. Nếu quý vị cần dịch vụ thông dịch hay biên dịch hoặc nếu quý vị là người khuyết tật cần được hỗ trợ để xem FEIS/ROD, vui lòng liên hệ với Chuyên viên Thông tin Đại chúng của Bộ Giao thông Vận tải Texas, Madison Schein qua số điện thoại (214) 320-4483 trước 16h00 theo giờ CT ít nhất ba ngày làm việc trước ngày quý vị muốn xem FEIS/ROD. Vui lòng lưu ý, quý vị cần thông báo trước vì Bộ Giao thông Vận tải Texas có thể cần chút thời gian để sắp xếp một số dịch vụ và hỗ trợ nhất định.



Mẫu Thông báo công bố FEIS-ROD

Quy trình đánh giá, tư vấn về môi trường và các biện pháp khác mà luật môi trường hiện hành của Liên bang đặt ra đối với dự án này được Bộ Giao thông Vận tải Texas thực hiện theo 23 U.S.C. 327 và Biên bản ghi nhớ ngày 09 tháng 12 năm 2019 giữa Cục Quản lý Đường cao tốc Liên bang (FHWA) và Bộ Giao thông Vận tải Texas.